



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการ ประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่ง จำนวน (บาท)
๑	นางสาวณัฐกฤตา หาชื่น	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๐๙)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชาติ วชิรศรีสุนทร)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวณัฐกฤตา หาซิ่น
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>-พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>-อายุราชการ ๑๒ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ถึง ๗ กันยายน ๒๕๖๐)</p> <p>-ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นเวลา ๕ ปี ๕ เดือน(ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึง ๗ กันยายน ๒๕๖๐)</p> <p>-ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๑๒ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ถึง ๗ กันยายน ๒๕๖๐)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๗๑๑๑๗๙๔๔๕</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๑</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวณัฐกฤตา หาซิ่น

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๑๘ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๐๙)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๕๙ ปี สถานภาพสมรสคู่ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาอิสลาม สิทธิการรักษาประกันสุขภาพถ้วนหน้า เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสิรินธรเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จากการซักประวัติ ๓ เดือนก่อนมาโรงพยาบาล คลำได้ก้อนบริเวณเต้านมด้านซ้าย ๑ เดือนก่อนมา แพทย์ได้เจาะชิ้นเนื้อไปตรวจพบว่าเป็น Invasive ductal carcinoma grade II/III มีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน นาน ๓ ปี รักษาต่อเนื่อง รับประทานยาสม่ำเสมอ แรกได้รับผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ช่วยเหลือตัวเองได้ คลำได้ก้อนที่เต้านมด้านซ้าย ขนาดประมาณ ๕ x ๔ เซนติเมตร วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิ ๓๖.๙ องศาเซลเซียส ชีพจร ๙๒ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๒๔/๘๒ มิลลิเมตรปรอท จากการประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย พบว่าผู้ป่วยไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัดเต้านมให้การพยาบาล โดยแนะนำเรื่องการทำความสะอาดร่างกาย การงดน้ำงดอาหารหลังเที่ยงคืน การเตรียมความพร้อมเอกสารการยินยอมผ่าตัด และเตรียมผู้ป่วยก่อนไปห้องผ่าตัด การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ตรวจสอบปลายข้อมือ ของมีค่าเครื่องประดับไม่นำติดตัวไปห้องผ่าตัด ทำการตรวจสอบพันปลอม เตรียมยาและอุปกรณ์อื่นๆ การปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัด ให้การพยาบาลโดยสังเกตอาการปวด บวมบริเวณแขน ข้างซ้ายที่ทำผ่าตัด การออกกำลังกายเพื่อป้องกันข้อไหล่ติด ตลอดจนการดูแลตนเองเมื่อกลับบ้านเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเต้านมที่เต้านมด้านซ้ายออกพร้อมตัดต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ออกทั้งหมด (Modified radical mastectomy left breast) ในวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ใช้เวลาในการผ่าตัด ๓ ชั่วโมง ๑๕ นาที กลับจากห้องผ่าตัดเวลา ๑๔.๔๕ น. ประเมินสัญญาณชีพผู้ป่วยหลังผ่าตัด อุณหภูมิ ๓๖.๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๙๒ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๒๔/๗๒ มิลลิเมตรปรอท ดูแลให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเป็น ๕% DN/๒ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตรหยดทางหลอดเลือดดำในอัตรา ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง หลังการผ่าตัดมีสายระบายเลือดและน้ำเหลือง ๒ ขวดจากแผลผ่าตัดที่บริเวณเต้านมด้านซ้าย จากการประเมินแผลพบว่าไม่มีเลือดซึมออกมาจากแผลและเลือดในขวดระบายเลือดออกขวดละ ๑๐ มิลลิลิตร ให้การพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดโดยให้ยาปฏิชีวนะ cefazolin ๑ กรัม ฉีดเข้าเส้นเลือดดำทุก ๖ ชั่วโมง ประเมินอาการปวดคะแนนระดับความปวด(Pain score) ได้ ๓ คะแนน เมื่อผู้ป่วยฟื้นตัวดีและไม่มีอาการปวดได้สอนทำออกกำลังกายให้ผู้ป่วยเพื่อป้องกันข้อไหล่ยึดติด ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด สามารถรับประทานอาหารได้ เมื่อไม่มีปริมาณเลือดออกเพิ่มในขวดระบาย ได้นำขวดระบายเลือดออกจากแผล และประเมินแผลแห้งดี ไม่มีการติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด แพทย์ตรวจเยี่ยมประเมินอาการ

และอนุญาตให้กลับบ้านได้วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้านแก่ผู้ป่วยและญาติ เช่นการดูแลแผล การรับประทานยาต่อเนื่องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ส่งเสริมให้แผลหาย การออกกำลังกายบริหารข้อไหล่อย่างสม่ำเสมอ และสังเกตอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์การมาตรวจตามนัด การไปรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง ได้ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ป่วยและญาติซ้ำก่อนกลับบ้าน และนัดมาตรวจเพื่อติดตามอาการที่ห้องตรวจผู้ป่วยศัลยกรรม วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. รวมระยะเวลาในอนโรพยาบาล ๑๗ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. หน่วยงานมีสื่อการสอนการปฏิบัติตนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัด
๒. ผู้ป่วยและญาติลดความวิตกกังวลและให้ความร่วมมือในการรักษา
๓. พยาบาลได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเรื่องการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัด

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อข้อเสนอ วิดีทัศน์สอนเรื่องการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม

วัตถุประสงค์ และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นแนวทางในการสอนการปฏิบัติตนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัด
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รับการผ่าตัดได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
๓. เพื่อให้หน่วยงานมีสื่อการสอนเรื่องการปฏิบัติตนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัด

เป้าหมาย

๑. ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในบริการมากกว่าร้อยละ ๙๐
๒. พยาบาลในหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงมีแนวทางในการดูแลผู้ป่วย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดได้รับการดูแลที่มีมาตรฐาน
๒. บุคลากรมีแนวทางในการสอนการปฏิบัติตนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัด
๓. หน่วยงานมีสื่อการสอนการปฏิบัติตนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัด